

## การอบรมเรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 1-2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม OSM3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองบริหารงานวิจัยและกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง “การแนะนำทุนวิจัย เทคนิคการขอรับทุนวิจัย การบริหารเงินทุนวิจัย และการจัดการเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัย” ครั้งที่ 1-2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Cisco Meeting โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานอบรมและต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม



ในช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ “แนะนำทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (MU – MRC), ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ (Frontier Research), ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล (Post – Doc), ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่, ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI) รวมถึงทุนส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)



การบรรยายในหัวข้อถัดไปเป็นหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต กวาดามูช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายถึงความสำคัญของการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ การค้นหาประเทศทุนและประเภททุนชนิดต่างๆ ของ NIH รวมถึงเทคนิคและวิธีในการสมัครรับทุนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน



การบรรยายในหัวข้อสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเบิกจ่ายเงินทุนและการจัดการเอกสารหลักฐานของโครงการวิจัย” โดย นางสาวอนุช จิระวันชัยกุล ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะการดำเนินงานตามการจัดทำบัญชีโครงการวิจัยให้ถูกต้องตามหลักสากล



ในการอบรมครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทุนวิจัย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของแหล่งทุนและ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน  
353 ท่าน จาก 35 ส่วนงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมมีประเด็นคำถามต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ในหลากหลายแง่มุม

ข้อมูลข่าว: วรินทร์พิภพ ชยศักดิ์ภูมิรัตน์  
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย